

KOOL-TACCรับลมร้อน ไฮซีชันต้นยอดชายผงาด

ทับทิม - เปิดโหล่นรับทรัพย์อากาศร้อน “KOOL-TACC” ยอดชายพุ่งกระชูด ฟากโบรกตอกย้ำ TACC รับอานิสงส์ชัด ซีรีส์เครื่องดีมีชัยดีกว่า แพมปีนี้จอร์รับรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากการปรับเพิ่มขนาดแก้ว ฟากผู้บริหาร KOOL แยมยอดชายพัดลมไอเย็นพุ่ง หนุนผลงานไตรมาส 2/64 พิคสุด

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS เปิดเผยว่า ช่วงที่อากาศร้อนพื้นที่ได้รับประโยชน์ชัดเจนมองเป็นกลุ่มเครื่องดีมีชัยดีกว่า ซึ่งในตลาดเอ็ม เอ ไอ (mai) คือ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC โดยช่วงนี้ถือเป็นช่วงไฮซีชันที่บริษัทน่าจะขายเครื่องดีมีชัยเป็นจำนวนมาก → **อ่านต่อหน้า 47**



นพชัย วีระมาน

ไอน้ำได้ค่อนข้างมาก ขณะที่ช่องทางการจำหน่ายสินค้ากลุ่มโมเดิร์นเทรด อาจจะลดตัวเล็กน้อย แต่บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มตัวแทนขาย และออนไลน์มากขึ้น

ขณะเดียวกันบริษัทเตรียมนำเรื่องเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายนนี้ เพื่อเข้าร่วมทุนบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด ซึ่งล่าสุดคณะกรรมการบริษัท หรือบอร์ดอนุมัติแผนการร่วมทุนแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. พิจารณา และอนุมัติเพื่อร่วมลงทุน

● ไฟเขียวซื้อกิจการ

อนึ่ง บอร์ดที่มติดอนุมัติให้ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของบริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด (SS) รวมทั้งการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของ SS รวมถึงสิทธิหน้าที่ ภาวะผูกพัน ความรับผิดชอบที่ SS มี หรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 59,400,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ SS

ทั้งนี้ภายหลังการโอนกิจการ SS จะดำเนินการเลิกบริษัท และชำระบัญชีเพื่อคืนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SS โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SS ตามส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ทำสัญญาโอนกิจการ

และซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด (CLU) จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ CLU จำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CLU ราคาซื้อขายรวม 92,250,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณหุ้นละ 2,306.25 บาท

KOOL-TACC (ต่อจากหน้า 3)

นอกจากนี้ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับเพิ่มขนาดไซส์แก้วสำหรับเครื่องดื่มใหม่ All Café เป็น 22 oz. จากเดิมที่มีเพียง 16 oz. และได้กระแสตอบรับค่อนข้างดี จึงมองว่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่จะเข้ามาเสริม

● ปรับขนาดอียอด

ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายชัชวรี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า บริษัทสามารถเติบโตไปทั้งธุรกิจแบบ B2B อาทิ ในร้าน All Café ร้านเซเว่น ซึ่งปีนี้จะสามารถรับรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากการเพิ่มขนาดมาเป็น 22 oz. โดย All Café มีการปรับเพิ่มขนาดแก้วจาก 16 oz. เป็น 22 oz. เพื่อช่วยยกระดับยอดขาย ด้านโลกดน้ำ Jet Spray จะมีการออกรสชาติใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทได้ออกสินค้าใหม่ไปแล้ว 2 รสชาติ

ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง TACC ว่า คงกำไรสุทธิปี 2564 โต 25% YoY ยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 ที่ 236 ล้านบาท (+25% YoY) และปี 2565 ที่

264 ล้านบาท (+11% YoY) จากการขยายสาขา 7-11 ที่ 700 สาขาต่อปี และ GPM ที่สูงขึ้นจาก Project Upsize 22 oz. โดยประมาณการกำไรปี 2564 ยังมี Upside จากธุรกิจเครื่องดื่มกัญชง และ Tesco Lotus

แนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 11.60 บาท อิง 2564 PER ที่ 21.6x (เทียบเท่า -0.75SD Below 5-yr Average PER) ปัจจุบันราคาหุ้นเทรด 2564 PER ที่ 20x เทียบเท่า -1SD โดยเรามองว่าราคาหุ้น TACC ไม่ควรเทรดที่ Discount Valuation เหมือนช่วงปี 2561 ที่มีปัจจัยลบภยันตรายตาลและหยุดขยายขนาดในกัมพูชา ขณะที่ 2H/21E ยังมีปัจจัยหนุนทั้งเรื่อง ดีล M&A, TESCO, การขยายตลาดการดูแลสุขภาพ และเครื่องดื่มกัญชง ทำให้เราเชื่อว่าราคาหุ้นควรกลับไปเทรดที่อย่างน้อยเท่ากับค่าเฉลี่ย 5-yr Average PER ที่ 30x

● พัดลมชายดี

ขณะที่ นายนพชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ KOOL เปิดเผยว่า คาดทิศทางผลประกอบการไตรมาส 2/2564 จะยังเป็นไตรมาสที่ดีที่สุด เพราะเป็นไฮซีชันหรือช่วงหน้าร้อนซึ่งบริษัทจะทำยอดขายพัดลมไอเย็น หรือพัดลม